



สกล.มุกดาหารแจ้งเกษตรกรกรขอรับทุนสงเคราะห์ปลูกยางฟรีไร่ละ 16,000 บาท



แหล่งที่มา สวท.มุกดาหาร วันที่ข่าว 27 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดมุกดาหารแจ้งเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี และอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ขอรับทุนสงเคราะห์ฟรีปลูกทดแทนในอัตราไร่ละ 16,000 บาท

นายวิรัตน์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพาราจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า เกษตรกรที่มีสวนยางเก่า ยางแก่ ที่มีอายุเกิน 25 ปี หรือยางที่ให้ผลผลิตน้อย หรือยางประสบภัยธรรมชาติ สามารถยื่นขอรับทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้ โดยได้รับทุนฟรี ในอัตราไร่ละ 16,000 บาท โดยเกษตรกรไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ยกเว้นค่าอากรแสตมป์กรณีแต่งตั้งตัวแทน สำหรับหลักฐานที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับการสงเคราะห์ประกอบด้วย เอกสารการครอบครองที่ดินที่สวนยางตั้งอยู่ ได้แก่โฉนด นส.3 สปก.4-01 นค.หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

เกษตรกรที่สนใจยื่นขอรับทุนสงเคราะห์ฟรีที่พนักงาน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพาราจังหวัดมุกดาหาร หรือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพาราในพื้นที่ ที่สวนยางตั้งอยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพาราจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 166 ถนนมุกดาหาร-คำชะอี อำเภอเมืองมุกดาหาร โทร.0-4267-6731

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : สมจิตร ศิริภูธร

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

27 กุมภาพันธ์ 2558 14



วันสหกรณ์ : เดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 โดยกลุ่มเกษตรกรใน จ.สตูล ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสตูล ช.ก.ส. และกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล



27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6

## ส่งออกไล่ซื้ออย่างดึงราคาขยับ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการระบายผลผลิตยางพาราในสต็อกของรัฐบาลว่า ขณะนี้ได้ส่งมอบยางในสต็อกรัฐบาลไปแล้วจำนวน 1.5 หมื่นตัน ให้แก่บริษัท ไซน่า ไทหนาน รับเบอร์ ของจีน จากที่ส่งมอบครั้งแรก 2,000 ตัน เมื่อช่วงสิ้นปี 2557 โดยยางที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ การส่งมอบยางต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดี ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรีดยาง ไม่มีน้ำยางมากนัก ทำให้ผู้ส่งออกเข้ามาไล่ซื้ออย่างพารา

จากเกษตรกรแข่งกับรัฐบาล ส่งผลให้ราคาในตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายวันเดียวกันนี้ ราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ราคาที่ภาครัฐเข้าซื้ออยู่ที่ 63.15 บาท/กก. ราคาตลาดอยู่ที่ 61.45 บาท/กก. ราคาส่งออก 61.45 บาท/กก. ขณะที่ราคาน้ำยางอยู่ที่ 47 บาท/กก.

“ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมอบยางเพิ่ม เพราะเกรงกันว่าราคาขายจะตกลง จึงชะลอออกไปก่อน จากนั้นเป็นช่วงปิดกรีดยางก็จะเร่งส่งมอบยาง แต่จะส่งมอบได้เท่าไร เป็นไปตามกลไกธุรกิจที่ต้องตกลงกันสองฝ่าย ต้องเป็นความต้องการของผู้ซื้อด้วย” นายอำนาจกล่าว



27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

## ไฟเขียวกู้ 4 หมื่นล้านบาทถนนลาดยาง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกายการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (กรม.เศรษฐกิจ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้มีการกู้เงินจำนวน 40,000 ล้านบาท เพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ นำมาซ่อมแซมและบูรณะถนนในเส้นทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทเพื่อให้เกิดผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่ประชุม พิจารณาถึงแนวทางกู้เงิน โดยกระทรวงการคลังเสนอว่าเมื่อมีการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังจะดำเนินการเปลี่ยนภาระผูกพันสกุลเงิน (Currency Swap) เป็นเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอให้ที่ประชุม กรม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

“เส้นทางที่จะมีการซ่อมสร้างอยู่ในแผนของกรมทางหลวงอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปกติ ซึ่งจะจัดสรรให้กู้เงินเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกเราหวังจากงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเริ่มเซ็นสัญญาแล้วบางส่วนในเดือน ม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา”

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า หลังจากประชุมกรม.เศรษฐกิจอนุมัติวงเงินกู้ 4 หมื่นล้านบาท แบ่ง

เป็นงบประมาณกรมทางหลวง 25,000 ล้านบาท ปรับปรุงถนน 52,000 กิโลเมตร และกรมทางหลวงชนบท 15,000 ล้านบาท ปรับปรุงถนน 48,000 กิโลเมตร โดยนายกฯ สั่งการให้กระทรวงคมนาคมนำภายในประเทศในโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน

กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอและยืนยันว่าหากโครงการ 4 หมื่นล้านบาทของคมนาคมใช้ยางพาราในประเทศซ่อมสร้างถนน เบื้องต้นจะสามารถระบายยางสำหรับผสมทำถนนตามโครงการนี้ได้ประมาณ 30,000 ตัน

ด้านนายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งมอบยางในสต็อกรัฐบาลไปแล้วจำนวน 15,000 ตัน ให้แก่ บริษัท ไชน่า ไซหนาน รับเบอร์ฯ ยางที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกคุณภาพดีตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้ผู้ซื้อให้ราคา ส่วนเพิ่มเติมของคุณภาพยางดีเกรดพรีเมียมเป็นราคา 63 บาท/ก.ก. เพิ่มขึ้น 12.10 บาท/ก.ก. จากราคาที่ตกลงกันที่ราคา 50.90 บาท/ก.ก.

พร้อมกันนี้กรม.เศรษฐกิจ เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อดูแลแรงงานนอกระบบ และผู้มีรายได้อิสระให้มีหลักประกันทางการเงินในช่วงเกษียณอายุ โดยให้โอนสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา 40 (3) มาที่กอช.ทั้งหมด ซึ่งปีแรกคาดว่าจะมีสมาชิกเข้ามาประมาณ 1 ล้านคน จากทั่วประเทศกว่า 25 ล้านคน



27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (1)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “ออกร้าน ภิรียาทุด ประจำปี 2558” ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน เวลา 08.30 น. ...● หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ฉบับประจำ

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558...● จากรัฐสภามาสู่ถนนจนป่วนไปทั่ว วันนี้ ชุดเก่าทั้งหลายมาในมาดใหม่ โจนกิวโจนหัว ลงลุยไล่ มหาเศรษฐี และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

...● ไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรใหม่ อะไรที่ **ไม่เป็นดังใจ** อะไรไม่ใช่ความปรารถนาต้องการ สิ่งนั้นจะต้องได้รับการกวาดล้างทำลาย แต่งานนี้

น่าจะไม่น่าง่าย เพราะ **พุทธบริษัท** ทั้งหลายทั้งปวงจะรู้เท่ารู้ทัน และพากันลุกขึ้นต่อต้าน...● สงสารแต่ความปรารถนาดีของ เทียบเท่า **จอมพล** แห่ง

กองทัพที่เข้ามาจับผิดชอบหวังคืนความสงบให้กับประเทศ คืนความสุขให้กับประชาชน วันนี้โดนถามไถ่โยนใส่ กลายเป็น **ก้างคาว** นกก็ไม่ใช่

หนูกก็ไม่เชิง **พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา** พุดออกมาชัดถ้อยชัดคำ ว่า “ไม่รู้ ผมไม่ยุ่ง จะไปไหนก็ไปเถอะไป จะไปไหนท่านก็ไปของท่านอยู่แล้ว

อย่ามายุ่งกับผม เพราะผมก้าวพ้นจากกับดักพวกนี้ไปหมดแล้ว ไปว่ากันตามกฎหมาย อย่าเอาผมไปรบกับคนนั้นคนนี้ ผมชี้แจง ผมไม่เอาด้วยแล้ว

ถามไม่พ้นสักที” เอาไปพาดหัวตัวใหญ่ **ประยุทธ์ ไล่ ทักษิณ** บาบปรกรรม...● จะสร้าง **สมัยชาคุณธรรม** อ่านว่า

**คุณ-นะ-ทำ** คือเริ่มจากพวกคุณก่อน ที่มันว่าวุ่นแผ่นดินเดือดอยู่วันนี้ มันเพราะ **คนเลว** ทั้งหลายไปจับจองความเป็น **คนดี** ไว้กับตัว แล้วโยนหัวให้กับ

คนอื่น มันจึงมีแต่ **สมัยชาสงคราม** ที่มีฝ่ายตรงกันข้ามเป็นประชาชนส่วนใหญ่...● แต่ไหนแต่ไร ยามบ้านเมืองวุ่นวายใกล้วับตี ก็มีแต่ **สมณะ** ชั้นผู้ใหญ่เข้าแทรกแยกกลาง

บ้านเมืองก็คืนสู่ความสงบราบเรียบแต่วันนี้ **ทำเนียบสงฆ์** กลับโดนบุกทำร้ายทำลายชะ **บ้านเมือง** วันหน้าจะหาใครมาเป็นผู้ยุติ...● ใหญ่เท่าใหญ่ ครองอำนาจยาวนาน 20 ปี **เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส** แห่งฟิลิปปินส์ ลั่นแผ่นดินเย็นลี้จากอำนาจหมดสิ้นก็เพราะ **ศาสนจักร** ปฏิเสธ “พญาไม้” นำมาวางไว้เล่นๆ ให้ชนวนกันไต่ตรง...● ไม่ฟ้องก็คงรักษาหน้าตาไว้ไม่ไหว หนึ่งในว่าที่ **ประธานปอปอชอ** คนต่อไป





27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (2)

วิชา มหาคุณ ให้ข่าว ทั้ง อภิติถิ เวชชาชีวะ และ สุเทพ เทือกสุบรรณ จะโดนข้อหาเช่นฆ่า 99 ศพตาม สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้...● อ่าวจะให้มี วุฒิสมาชิก สภามาจากการลากตั้ง เกือบเท่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คิดกันอย่างไรประเมินกันอย่างไรว่าจะราบเรียบผ่านสบาย พ่อคุณ ยิ่ง อายุทำงาน อยู่ยาวนานกับตัวแทนประชาชนคืออยู่ คนละ 6 ปี งานนี้รับรองว่ายุ่งตั้งแต่ยังไม่เกิด...● ใช้ 2 พันล้าน มาซื้ออย่างพารา ทั้งยากันถ้วยและน้ำยาใน ราคาแพง กว่าขายในตลาด มันต่างกันตรงไหนกับซื้อข้าว จำนำข้าว ของรัฐบาลเลือกตั้ง งานนี้ ปอปอขอ จะตักเตือนหรือไม่...● ข่าวขึ้น คนเข้มวันนี้, 18.30 น. บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ประธานฉลองสมรส ปรีณันท์ ชาญยืนยงศิลป์-ฉัตรพล พิรุณสาร ห้องแกรนด์ บอลรูม มิราเคิล...● เวลาเดียวกัน ฉลองสมรส โขมพัสตร์ จุฬารมย์-อนิรุทธ ปานรัตน์ ห้องแกรนด์พาโนรามา ดิ เอ็มเมอรัลด์...● ชุติมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชวนเที่ยวงาน “มหกรรมมะม่วง แปะดรีว ครั้งที่ 10” ลานกิจกรรมชั้น 3 วันนี้ถึง 8 มี.ค. ...● แจ้งข่าวลวงหน้า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เปิดงานวังมินิมาราฮอน “เซนเตอร์พอยต์สเปเชียล รัน ฟอว์ พีเพิล วิธ สเปเชียลนีดส์” สวนเบญจกิติ ฟร่งนี้ 06.00 น. ...●

พญาไม้

pradej@hotmail.com



27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 10



**ติดตาม-**พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ร่วมถ่ายภาพหลังติดตามความคืบหน้าแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้



27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 13



## เหมิดคำสิ่ว

เลาะร่องเกษตรวันนี้มาติดตามการทำงาน  
ของกระทรวงเกษตรฯ ในช่วงสัปดาห์ที่  
ผ่านมา ต้องบอกว่า ท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ  
ทำงานอย่างขยันขันแข็ง และเป็นไปตาม  
เป้าหมายที่ท่านทั้ง 2 รัฐมนตรีวางเอาไว้  
แบบไม่มีที่ติ เพราะผลงานที่ผ่านมา ชัดเจน  
ด้วยตัวของมันเองมาๆ มาไล่กันดูอีกที  
ชุดนี้ประกาศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า  
จะให้กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหา  
ปากท้อง ปัญหาสินค้าเกษตร ปัญหาที่ดิน  
ทำกิน และที่สำคัญมากๆ ที่ท่านรัฐมนตรี  
บอกในที่ประชุมหากยังพอจำได้ คือ การวาง  
รากฐานให้กับเกษตรกร และคนกระทรวง  
เกษตรฯ 1 ปีแล้วจะเดินจากไปอย่างภาคภูมิใจ  
ถึง ณ เวลานั้น ต้องบอกว่า ผลงาน  
ทั้ง 2 ท่านดูจะเหมือนทำงานเข้าตาประชาชน  
โดยเฉพาะเกษตรกรไทย รวมทั้งพี่น้อง  
ข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพราะจาก  
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่  
เป็นเหมือนกระจกส่อง แม้จะเป็นบานเล็กๆ  
ที่ท่านอาจจะไม่สนใจตามนัยสั “คนดีที่ชอบ  
แก้ไข.....คนอะไรที่ชอบแก้ตัว” ก็เหอะ แต่  
วันนี้ท่านรัฐมนตรี “กระทรวงเกษตรฯ” ที่  
ประชาชนชอบการทำงานของท่านมาก จน  
ต้องโหวดให้ท่านไปให้พ้นๆ กว่าร้อยละ  
38.80 เพราะเห็นใจอยากให้ท่านกลับบ้าน

ไปใส่กางเกงย่อนขุ่นนอนที่บ้านอย่างสำราญใจ  
ตามประสานกแท้หัวโบราณ เพื่ออะไรมันจะ  
ได้ดีขึ้น นะขอรับ

เลาะมาดูการทำงานโดยสรุปนะขอรับ  
จะเรียบเรียงให้ดู ในส่วนปัญหาปากท้อง วันนี้  
เริ่มอ้าปากได้แล้วครับเกษตรกรไทย เพราะ  
ไม่มีอะไรกิน สินค้าเกษตรที่บอกว่าจะเดินหน้า  
แก้ปัญหา อย่างยางพาราและข้าว ก็ต้อง  
ตะโกนดังๆว่า “หมดหวังกับรัฐบาลชุดนี้  
จริงๆ” โดยเฉพาะในส่วนยางพารา วันนี้ยังมี  
กันร่ำครับ แต่มันไม่ใช่เกษตรกร แต่มันเป็น  
พ่อค้าและผู้ส่งออก วันนี้จากตัวเลข มีคนนำ  
งานมาขายในตลาดกลางวันละ กว่า 3,000  
ตัน ในโครงการมูลถั่วกันชนเพื่อรักษา  
เสถียรภาพราคาขาย ในขณะที่ความเป็นจริง  
ยางเกษตรกรมีนำเข้ามาขายตลาดมากที่สุดไม่  
เกินวันละ 100 ตัน เอาให้ชัดเจนนี้สหกรณ์  
ที่มีโรงรม ตามมาตรฐานจริงมีไม่เกิน 5 แห่ง  
และกำลังการผลิตมากที่สุดก็ไม่เกิน 400 ตัน  
แล้วอย่างที่ขายมันของใคร “ตอบ” เพราะ  
เจ้าหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งไปตรวจ  
ในพื้นที่เขาก็บ่นไม่รู้จะรายงานท่าน ทุอย่างไร  
เพราะบอกไปก็คงไม่เชื่ออยู่ดีว่ามันมีปัญหา  
เพราะ “ธง” มันบอกว่า “ข้าแก้ปัญหา  
ถูกแล้ว”

ส่วนเรื่องของข้าววันนี้ ธ.ก.ส. เขา  
ก็ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือด้วยการชะลอ  
การขายที่คล้ายกับการจำนำข้าว ซึ่งมีชาวบ้าน  
ที่ปลูกข้าว นำข้าวเข้าโครงการจำนวนมาก  
อย่างขื่นมัน เพราะหากราคาขึ้นก็ขายได้ หาก  
ไม่ขยับ ธ.ก.ส. ก็แปรูปขายได้ชัดเจน ย้ำว่า  
นั่นไม่ใช่ส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ทำ ขณะ  
ที่ปัญหาที่ดินทำกินที่จะเดินหน้าแก้ปัญหา  
การถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมาย และที่ผิด

วัตถุประสงค์ ด้วยการดูข้อมูลจาก 3  
หน่วยงาน หากไม่พบการขึ้นทะเบียนจะ  
ถือว่าผิดกฎหมาย มาถึงวันนี้ต้องบอกว่า  
ผิดหวังกับการแก้ปัญหาที่ดินแทนจริงๆ  
เพราะคนที่ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่เขาทราบดี  
ว่าที่ ส.ป.ก. แจกให้ไว้ทำการเกษตรต้อง  
ขึ้นทะเบียนเอาไว้ เพราะการขึ้นทะเบียน  
เอาไว้ อย่างน้อยรัฐบาลช่วยเหลืออะไรก็มี  
แต่ได้กับได้ เพราะรัฐบาลชุดนี้มีแค่แจกกับ  
แจก ยางพาราจ่าย 1,000 บาทต่อไร่ ข้าว  
ก็ 1,000 บาทต่อไร่ แล้วที่ ส.ป.ก. หลาย  
พื้นที่ปลูกยาง โดยเฉพาะแถวอีสาน ปลูก  
ยางจำนวนมาก แล้วท่านยังมีโครงการซื้อ  
ที่ดินแจกต่อ แต่พอถูกถามเรื่องที่มี นายทุน  
ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จะจัดการอย่างไร ท่านก็  
บอกที่ ส.ป.ก. ขายไม่ได้ สื่อคงไม่เข้าใจ  
กฎหมาย และระเบียบ “ตื่น” ได้แล้วครับ  
ท่านรัฐมนตรี ว่างๆ ถามคนที่ท่านพอรู้จัก  
สิว่าเขาได้ที่ ส.ป.ก. มาได้อย่างไร และ  
ตอนนี้มีคนได้หลายคนเป็นเจ้าของสวน  
ยางแถวอีสาน ในพื้นที่ ส.ป.ก. หลายร้อย  
ไร่เป็นชาวใต้ ท่านไปถามสิครับเขาญาติ  
ฝ่ายไหนกัน

วันนี้ต้องบอกตรงๆว่า จาก  
การติดตามการทำงานของรัฐมนตรีทั้ง 2  
ของกระทรวงเกษตรฯ ออกตะโกนดังๆ  
ว่า “เหมิดคำสิ่ว” จริงๆ ส่วนประชาชน  
เกษตรกร และข้าราชการ ที่ถามกัน  
นักหนาว่ากระทรวงเกษตรฯ วันนี้มีท่าน  
รัฐมนตรี ชื่อ “ปีติพงศ์” และ “อานวย”  
ทำอะไร และกินอยู่อย่างไร บอกให้เขาครีบ  
ท่านๆ “กินน้ำตาและน้ำใจ” ครับ

ข่าวระดับดิน





27 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วย : บาท/กก. ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มีนาคม 2558	เมษายน 2558		
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	62.55	62.30	62.75	62.50
ชั้น 2	61.95	61.70	62.15	61.90
ชั้น 3	61.40	61.15	61.60	61.35
ชั้น 4	61.10	60.85	61.30	61.05
ชั้น 5	60.05	60.40	60.85	60.60
ยางแท่ง				
STR5L	51.95	51.70	52.15	51.90
STR5	50.05	49.80	50.25	50.00
STR10	49.35	49.10	49.55	49.30
STR20	48.95	48.70	49.15	48.90
น้ำยางข้น 60% (High Ammonia 60%)	36.70	36.45	36.90	36.65
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

ราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558		
ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ		
<b>ชนิดข้าว</b>	<b>ราคา 100 กก.</b>	
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เก่า	3250-3300	
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ใหม่	2900-3000	
ข้าวหอมปทุมธานี (อีงลิ)	2000-2050	
ข้าวขาว 100% ชั้น 2	1260-1270	
ข้าวขาว 5%	1220-1230	
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)	1010-1030	
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ไม่อีงลิ)	970-1000	
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ	930-950	
ปลายข้าวขาวชิววัน	880-900	
รำข้าวขาว (ก.ก.)	10.00-10.30	
ข้าวมัน 100% สีเข้ม	1250-1260	
ข้าวมัน 100% สีอ่อน	1230-1240	
ข้าวมัน 5%	1220	
ปลายข้าวมัน	880-900	
รำข้าวมัน (ก.ก.)	11.00-11.20	
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 ใหม่ (อีสาน)	2300-2500	
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 ใหม่ (เหนือ)	2830-2970	
ข้าวเหนียว10%เมล็ดขาว (ใหม่)	2000-2200	
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น (ใหม่)	1800-1900	
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศพิเศษ	1700	
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศธรรมดา	1650	
<b>ข้าวคัดขายบริโภคภายใน</b>		
<b>ข้าวเก่า</b>	<b>ราคา 100 กก.</b>	
ข้าวขาว 100% ชั้น 1	2100	
ข้าวขาว 100% ชั้น 2	1900	
ข้าวขาว 5%	1700	
ข้าวฟ่อนทำก๋วยเตี๋ยว	1380	
อีจ้อ (หอมมะลิ)	1900	
ชาฟ้อ (หอมมะลิ) ใหม่	1350	
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)	250	
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)	210	
กระสอบใหม่เกรด A (ใบละ)	34.00-38.00	
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)	2.00-5.00	
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)	5.00-7.00	
ที่มา : สมาคมโรงสีข้าวไทย โทร. 02-235-7863, 235-8449		